



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ...สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ โทร/โทรสาร ๐-๓๗๔๕-๒๘๙๐.....

ที่ ปจ ๗๔๓๐๑ / - ..... วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖.....

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖.....

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ) ได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการบันทึกข้อมูลการจัดบริการสาธารณสุขตามตัวชี้วัดในระบบประมวลผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณสุขของ อปท. สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดบริการสาธารณสุขตามตัวชี้วัดในระบบประมวลผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณสุขของ อปท. ตามแบบติดตามประเมินผล จำนวน ๒ ขั้นตอน ได้แก่ แบบ อบต.๑ และ แบบ อบต.๒-๑ ถึง ๒-๖ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบประมวลผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณสุขของ อปท. ประจำปี ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการประเมินเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของ อบต.วัดโบสถ์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

✓ ๒๖

(นางสาวณัฐฤทัย ถนนอมคักดี)  
หัวหน้าสำนักปลัด

- ทราบ / ดำเนินการตามเสนอ

จำสิบเอก 

(ต้องชนะ กลับน้อย)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบล วัดนิลสถ์						
บริการสาธารณะ	เกณฑ์วัด	ค่าเป้าหมาย (%)	กรอบการประเมิน (1)	การจัดบริการสาธารณะ (2)	(2) เทียบ กับ (1) %	ผลการประเมิน
<b>ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง</b>						
<b>1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
1	1. ร้อยละของจำนวนถนนลาดยางในความรับผิดชอบทั้งหมดของ อบต. ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	80	187.2	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในเชิงงบประมาณ พ.ศ
1	2. ร้อยละของจำนวนถนนคอนกรีตในความรับผิดชอบทั้งหมดของ อบต. ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	80	1700.7	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในเชิงงบประมาณ พ.ศ
1	3. ร้อยละของจำนวนจุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทางการจราจรทางบกในเขต อบต. ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขให้ปลอดภัย	75	0	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ
1	4. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ในการณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อมุ่งลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	3	3	2	66.67	การพัฒนาในอนาคต
1	5. ร้อยละของจำนวนไฟส่องสว่างในความรับผิดชอบในเขตทางของ อบต. ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	100	0	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ

1	6. ร้อยละของจำนวนสายทางคลอง และลำธารสาธารณะ ในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการดูแลรักษาให้สามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด หรือให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	90	0	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
1	7. ร้อยละของจำนวนแหล่งน้ำสาธารณะที่สะอาด หรือแกมถึงในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	90	0	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
1	8. ร้อยละของจำนวนเครื่องสูบน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	95	0	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
1	9. ร้อยละของจำนวนคลองส่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	90	0	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
1	10. ร้อยละของจำนวนระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ อบต. ที่บริหารโดย อบต. และรวมถึงที่บริหาร โดยคณะกรรมการบริหารกิจการประปา ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ได้ปกติ	95	0	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ

2. ด้านการผังเมือง

2	11. จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ที่ อบต. จัดทำ หรือปรับปรุง หรือร่วมดำเนินการ จัดทำผังเมืองกับกรมโยธาธิการและผังเมือง	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
2	12. จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ของ อบต. ในการส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับกระบวนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองรวม และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาคมในงานด้านผังเมือง	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
<b>ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต</b>						
3	13. ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุที่มีปัญหา ด้านสุขภาพหรือป่วยติดเตียงที่ได้รับการ ดูแล และมีการติดตามผลออกเยี่ยมบ้าน ให้คำแนะนำ ปรึกษาปัญหาสุขภาพให้แก่ ผู้สูงอายุจาก อบต.	90	355	59	16.62	การพัฒนาใน อมาต
3	14. จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ที่ อบต. ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มี ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ หรือป่วยติดเตียง	2	2	1	50	การพัฒนาใน อมาต
3	15. ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก ในชมรม สมาคม ศูนย์บริการทางสังคม หรือโรงเรียนผู้สูงอายุที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ อบต. ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง	60	0	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ

3	<p>ที่ชมรม สมาคม ศูนย์บริการทางสังคม หรือโรงเรียนผู้สูงอายุที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. จัดขึ้น</p>	1	2	50	การพัฒนาในอนาคต
3	<p>16. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. ดำเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการหรือการออกกำลังกายให้แก่ผู้สูงอายุ</p>	2	2	-	ไม่ได้ดำเนินการในปัจจุบันประมาณ พ.ศ
3	<p>17. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ในการพัฒนาอาชีพและการส่งเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ</p>	80	1	100	สูงกว่าเป้าหมาย
3	<p>18. ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุที่ยากไร้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ที่ขอรับการช่วยเหลือจาก อบต. และ อบต. ให้ความช่วยเหลือหรือประสานงานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการสงเคราะห์ หรือฟื้นฟู หรือ อบต. ประสานงาน และสงเคราะห์ให้เข้าสู่สถานสงเคราะห์คนชรา</p>	100	0	-	ไม่มีบริการสาธารณะ
3	<p>19. ร้อยละของจำนวนผู้พิการ ผู้ยากไร้ ที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ อบต. ที่ขอรับการช่วยเหลือจาก อบต. และได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนหรือประสานหน่วยงานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการช่วยเหลือสนับสนุนปัจจัยดีในการดำรงชีพ</p>				

3	20. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ในการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมเฝ้าระวัง ป้องกันโรคประจำถิ่น หรือการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ	2	1	50	การพัฒนาใน อนาคต
3	21. ร้อยละของจำนวนสัตว์ที่ได้รับ การล้างพิษเป็นสัตว์ และสัตว์กินสุนัข บ้า หรือทำหมันตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	100	859	100	เท่ากับค่า เป้าหมาย
3	22. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ในการตรวจสุขภาพอาหารหรือสถานประกอบการอาหารในพื้นที่	2	2	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในงบประมาณ พ.ศ
<b>ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา</b>					
<b>ด้านที่ 4 การศึกษา</b>					
4	23. ร้อยละของจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	100	1	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในงบประมาณ พ.ศ
4	24. ร้อยละของจำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กในโรงเรียนอนุบาล และเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด อบต. ที่ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน	100	0	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
4	25. ร้อยละของจำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กในโรงเรียนอนุบาล และเด็กในโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัด อบต. ที่	100	0	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ

4	<p>ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน</p> <p>26. ร้อยละของจำนวนเด็กด้อยโอกาสเด็กพิการ ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาหรือด้านการเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์จาก อบต.</p>	100	0	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ
4	<p>27. จำนวนโครงการหรือกิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพหรือวิชาชีพ ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนในสังกัด อบต. หรือนักเรียนในโรงเรียนในสังกัดอื่นที่ อบต. ให้การสนับสนุนหรืออุดหนุน</p>	2	2	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ
4	<p>28. จำนวน โครงการหรือกิจกรรม การส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์หรือทักษะคอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันโลกดิจิทัล ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนในสังกัดของ อบต. หรือนักเรียนในโรงเรียนในสังกัดอื่นที่ อบต. ให้การสนับสนุน</p>	2	2	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ
4	<p>29. จำนวนโครงการหรือกิจกรรม การส่งเสริมการสอนภาษาต่างประเทศ ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนในสังกัดของ อบต. หรือนักเรียนในโรงเรียนในสังกัดอื่นที่ อบต. ให้การสนับสนุน</p>	2	2	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ

ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย

ด้านที่ 5 การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย

5	30. จำนวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทสำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ อบต. ได้ดำเนินการ	2	2	1	50	การพัฒนาในอนาคต
5	31. ร้อยละของจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ อบต. สนับสนุนจัดตั้งขึ้น รวมทั้งจำนวนอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยของมูลนิธิ สมาคม ชมรม หรืออื่น ๆ ที่ตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมายในเขตพื้นที่	2	2757	39	1.41	การพัฒนาในอนาคต
5	32. ร้อยละของจำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัยของ อบต. ที่ติดตั้งในพื้นที่สาธารณะที่สามารถใช้งานได้ปกติ 24 ชั่วโมง	100	0	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
5	33. จำนวนศูนย์หรือช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาท ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์ one stop service ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือจากช่องทางสื่อออนไลน์อื่น ๆ ที่ อบต. จัดให้มีหรือดำเนินการ	2	2	2	100	เท่ากับค่าเป้าหมาย
5	34. ร้อยละของจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์	100	0	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ



ศูนย์ใกล้เคียงข้อพิพาท ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์ one stop service ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือจากช่องทางสื่อออนไลน์อื่น ๆ ที่ส่งให้ออบต. ดำเนินการ และได้รับการแก้ไขปัญหาหรือให้ความช่วยเหลือจาก อบต. หรือการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

5	35. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับความเสี่ยงภัยต่าง ๆ ในอาคารสูง หรืออาคารที่มีความเสี่ยงภัย หรือในชุมชน เช่น การซ้อมหนีไฟ การซ้อมดับเพลิง แผ่นดินไหว เป็นต้น	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในงบประมาณ พ.ศ
---	---	---	---	---	---	--------------------------------------

**ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน**

**ด้านที่ 6 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน**

6	36. ร้อยละของจำนวนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปการผลิต กลุ่มการท่องเที่ยว กลุ่มอาชีพใหม่ ฯลฯ ที่ อบต. ส่งเสริม หรือให้การสนับสนุนให้สามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน และมีรายได้ต่อเนื่อง	90	0	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
---	---	----	---	---	---	------------------------

6	37. จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ที่ อบรม ส่งเสริมหรือให้การสนับสนุน กลุ่มอาชีพ ต่าง ๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน กลุ่มแปรรูปการผลิต กลุ่มการท่องเที่ยว หรือกลุ่มอาชีพอื่นๆ ให้สามารถ ดำเนินการ ได้อย่างยั่งยืน และมีรายได้ ต่อเนื่อง	2	-	2	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
6	38. จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ที่ อบรม ดำเนินการ หรือให้การสนับสนุนส่งเสริม หรือจัดให้มี ศูนย์แสดงสินค้าชุมชน ศูนย์จำหน่ายสินค้า ตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม ตลาดน้ำ หรือตลาดเก่า เป็นต้น	2	-	2	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
6	39. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบรม ดำเนินการ หรือให้การสนับสนุนในการ ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา และฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยวให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว	2	-	2	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
6	40. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบรม ดำเนินการ หรือให้การสนับสนุนในการ กระตุ้น หรือส่งเสริมการท่องเที่ยว และการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ แหล่งท่องเที่ยว	2	-	2	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ

6	41. จำนวนแหล่งเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา หรือแนะนำในการขอใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ หรือการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ ที่ให้การให้คำปรึกษา หรือแนะนำผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊ก และการให้คำปรึกษา โดยเจ้าหน้าที่ของ อบต. ที่ทำการสำนักงาน อบต. โดยตรง	2	2	2	100	เท่ากับค่าเป้าหมาย
<b>ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b> <b>ด้านที่ 7 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>						
7	42. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ อบต. ที่ถูกกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะตามกฎระเบียบ ขึ้นติดตามหลักวิชาการ ของกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	95	84.67	84.67	100	สูงกว่าค่าเป้าหมาย
7	43. ร้อยละของปริมาณขยะอันตราย และขยะติดเชื้อในพื้นที่ อบต. ที่ถูกส่งต่อไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะตามกฎ ระเบียบ ขึ้นติดตามหลักวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	95	0.023	0.023	100	สูงกว่าค่าเป้าหมาย
7	44. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ในการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ การ	2	2	2	50	การพัฒนาในอนาคต

7	<p>อนุรักษ์ดูแลรักษา ทรัพยากรชายฝั่ง หรือ การจัดการเกี่ยวกับปัญหาน้ำเน่าเสีย</p> <p>45. จำนวน โครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ในการอบรมหรือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลรักษาป่า กัญ จากไฟป่าการป้องกันไฟป่า การเผาในที่โล่ง กัญจากการเผาในที่โล่ง เป็นต้น</p> <p>46. จำนวนครั้งที่ อบต. จัดส่งอาสาสมัคร บัณฑิตไปป่าเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>47. จำนวน โครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อลดค่าฝุ่น PM 2.5</p>	2	2	1	50	การพัฒนาใน อนาคต
7	<p>46. จำนวนครั้งที่ อบต. จัดส่งอาสาสมัคร บัณฑิตไปป่าเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
7	<p>47. จำนวน โครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อลดค่าฝุ่น PM 2.5</p>	2	2	1	50	การพัฒนาใน อนาคต
8	<p>ด้านที่ 8 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และ มีรางวัลสถาน</p> <p>48. จำนวน โครงการหรือกิจกรรม ที่ อบต. ดำเนินการ หรือสนับสนุนในการส่งเสริม หรืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน</p> <p>49. จำนวนแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และโบราณสถาน ที่ อบต. ดำเนินการ หรือให้การส่งเสริมสนับสนุน</p>	3	3	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
8	<p>49. จำนวนแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และโบราณสถาน ที่ อบต. ดำเนินการ หรือให้การส่งเสริมสนับสนุน</p>	2	2	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ

